

VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÀN THỜ - NỀN BÀN THỜ (PHẦN TIẾP)

Lm Giu-se Phạm Đình Ái SSS

Thứ tư, sau thời cấm đạo ở Roma (thế kỷ IV-V), vì sự kính trọng các thánh tử đạo nên mộ huyệt [bằng đá] của các ngài thường được trang trí và Thánh Lễ được cử hành trên đó. Người ta đã liên kết hài cốt các vị tử đạo với bàn thờ (nơi cử hành Thánh Lễ) bằng cách cho xây đài tưởng niệm, đền nhỏ hay nhà thờ trên phần mộ của các ngài. Chẳng hạn như nhiều thánh đường đã mọc lên trên các hang toại đạo hay phần mộ của các tông đồ, trong đó có vương cung thánh đường thánh Phêrô và vương cung thánh đường thánh Phaolô do hoàng đế Constantine cho xây dựng. Điều này thích ứng với những gì sách Khải Huyền mô tả (Kh 6,9). Vào khoảng thời gian này (thế kỷ IV –VI), người ta cũng có thói quen chôn các linh mục và Giám mục dưới bàn thờ. Nhưng Đức Giáo hoàng Félix I tuyên bố chỉ mộ huyệt của các thánh tử đạo mới xứng đáng là nơi để dâng Thánh Lễ, ngài không cho phép cử hành Thánh Lễ trên bất cứ mộ phần nào khác. Đây là lý do mà trong quá khứ, các nhà kiến trúc đã từng thiết kế bàn thờ như một ngôi mộ, đôi khi có cả thi thể của một vị thánh nằm trong đó. Ngoài việc được xây cất theo dạng một cái mộ, có nơi, bàn thờ còn có cột đỡ một tấm đá phẳng bên trên. Trong một số nghi lễ Đông Phương, bàn thờ còn tượng trưng cho Ngôi Mộ của Đức Kitô vì Người đã thực sự chết và sống lại.



Saint Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Tel: (03) 9376 4864 - MoB: 0423 692 293

Email: josquocsss@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Halleluia. "*Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.*" Halleluia.

Chủ đề:

*"Người sẽ
ngự trên
ngai uy linh
của Người,
và sẽ phân
chia họ ra"
(Mt 25, 31-
46)*

THÔNG TIN TRONG TUẦN

1. Tiền quý Ông Bà Anh Chị Em ủng hộ Trung Tâm trong tuần qua là **\$257.00**.
2. Bắt đầu từ ngày 29/11/2020, Trung Tâm sẽ có thêm **Thánh Lễ không online lúc 5:00 PM** các Chúa Nhật. Để công việc đón tiếp quý Ông Bà Anh Chị Em được tốt đẹp và an toàn, xin quý Ông Bà Anh Chị Em cộng tác với quý anh chị trong ban hướng dẫn. Và xin liên lạc với **Anh Sơn** (0469 607 623) và **Chị Huyền** (0422 882 183) để đăng ký dự lễ và Lòng Chúa Thương Xót.

Lưu ý: Xin đăng ký bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn qua sms hay Viber đến 1 trong 2 số trên. Nếu gọi điện thoại không được (đôi khi máy điện thoại bận hoặc không trả lời điện thoại được), có thể gửi tin nhắn cho biết tên, số điện thoại và số người tham dự lễ ngày nào? Nếu Chúa Nhật thì giờ nào? Ban nhận đăng ký tham dự lễ (Booking team) sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể (gọi điện thoại hay gửi tin nhắn) để hỏi thêm thông tin hay xác nhận đăng ký. Con chân thành cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em.

*Linh mục Tuyên Úy,
Giu-se Nguyễn Bảo Quốc SSS*

Đóng góp trong Tuần

St Vincent Liem, Cat commu
BSB: 083 355
Ac No: 628 745 710

GIỜ LỄ

Từ Thứ Ba-Thứ Bảy: 18.00 (sau đó là giờ Châu Thánh Thể)

Chúa Nhật: 11.15 (Thánh lễ &Châu Thánh Thể), 15.00 (Giờ LCTX)

Thứ 6 đầu tháng: 15.00 (LCTX)

Gospel Reflection [34th Sunday, Ordinary Time, Year A]

"THE LAST SUNDAY"

I have heard today's Gospel since I was a child, and still instinctively I hear it as a child — unless I deliberately decide to look more carefully, no longer as a child but as an adult. It is so easy to hear it simply moralistically in terms of reward and punishment.

Jesus' story is about enjoying "the kingdom prepared for us since the foundation of the world". What will that experience consist in? Essentially, it's about the company we can enjoy there — God and all those whom God loves. But to enjoy them, we, too, like God, shall need to love them.

Remember how Jesus in John's Gospel said, "Anyone who receives my commandments ... will be one who loves me; and those who love me ... I too shall love them and show myself to them. On that day you will understand that I am in my Father and you in me and I in you". Mind-blowing! The kingdom experience is being in love. But, as he said, we can't love Jesus without "receiving his commandments" and committing to love everyone else. That is not a nuisance, or a distraction, but is part and parcel of any genuine love. Love reaches outwards.

Rev Fr. John McKinnon

Với những gì vừa trình bày ở trên, nhất là để làm nổi bật tính biểu tượng của bàn thờ như hầu hết các giáo phụ Hy Lạp và La Tinh đã khẳng định (bàn thờ là biểu tượng của chính Chúa Kitô đang hiện diện giữa và ở trong cộng đoàn tín hữu), chúng ta nên chọn chất liệu bằng đá để làm bàn thờ trong các thánh đường. Làm bàn thờ bằng đá là muốn thể hiện "*Đá tảng là Chúa Kitô*". Chúng ta nhớ rằng, khi mời gọi mọi người cầu nguyện trong nghi thức cung hiến bàn thờ, Đức Giám mục nói: "*Khi đến sum họp nơi một bàn thờ, chúng ta tới gần Chúa Kitô là Đá sống động để chúng ta lớn lên thành đền thánh*." Dĩ nhiên Hội đồng Giám mục có thể chấp thuận bàn thờ được làm bằng một chất liệu xây dựng khác hẳn, chẳng hạn như làm bàn thờ bằng gỗ.¹

Hiện nay, có một vài thực hành (tạm gọi là chưa chọn điều tốt nhất) thường xảy ra trong một số giáo xứ tại Việt Nam:

- Thứ nhất, theo một tư duy cảm tính hơn là thần học và phụng vụ, ngay từ khi xây dựng nhà thờ mới, giáo xứ đã ưu tiên chọn lựa làm bàn thờ bằng gỗ;
- Thứ hai, cũng vậy, thánh đường vốn đang có bàn thờ làm bằng đá và đã được thánh hiến, nhưng giáo xứ lại có chủ trương thay thế bàn thờ bằng đá bằng bàn thờ bằng gỗ với lý do là thứ chất liệu gỗ được chọn lựa quý giá hơn cả đá. Nên nhớ rằng vấn đề là tính biểu tượng của bàn thờ bằng đá chứ không phải chỉ là chất liệu đắt hay rẻ. Nếu vì một lý do nào đó phải thay thế bàn thờ bằng đá hiện hữu thì làm một bàn thờ bằng đá khác chứ không nên chọn lựa "đi xuống" bằng cách làm bàn thờ bằng gỗ;
- Thứ ba, bục bàn thờ bằng đá bằng một loại gỗ nào đó cho phù hợp với không gian cung thánh vốn làm bằng gỗ khá nhiều. Điều này cũng phá vỡ tính biểu tượng của bàn thờ. (*Còn tiếp*)